



การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย
 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 6

“Innovative Research and Education beyond the Future”

ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักวิชาการทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



รองศาสตราจารย์ดร.เอกกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจงว่า กระแสโลกาภิวัตน์ มีอิทธิพล ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ กระทั่งทำให้โลกกลายเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge-based Society) ซึ่งคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยจึงกลายเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบัน ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้เชิญนักวิชาการทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา ภาวะผู้นำ

และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนา สร้างความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ตลอดจนเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า หัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยา การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา การอุดมศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการทั่วประเทศที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูดะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-337-386 หรือ 073-348-322 e-mail: grad.edupsu@gmail.com โดยติดตามรายละเอียดของการประชุมได้ที่ www.nicepsu2018.com
